

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>กองการศึกษา แบ่งหน่วยงานออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมวันเด็ก เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป - ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจในการนำบุตรหลานมาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มากขึ้น เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปส่งบุตรหลานที่สถานศึกษาของผู้ปกครองได้มาก ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ มีเด็กอยู่ในความดูแล จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งอัตราส่วนระหว่างผู้ดูแลเด็ก : เด็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของ ศพด. ซึ่งกำหนดไว้ ๑:๒๐ แต่ปัจจุบัน ๓ ขวบ = ๑:๒๙ 	<p>กองการศึกษา</p> <p>กองศึกษามีภารกิจรับผิดชอบตามคำสั่งเทศบาลที่ ๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลฯ ยังหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการศึกษาไม่ได้โดยให้รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ และหัวหน้าสถานศึกษาคอยดูแลเรื่องวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน <p>๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปี ๒๕๖๐ ไม่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง เนื่องจากอยู่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - การจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ แบ่งห้องเรียนเป็น ๔ ห้อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. ห้อง ๒ ขวบ ห้องที่ ๑ มีครูจำนวน ๑ คน พี่เลี้ยง ๑ คน ๒. ห้อง ๒ ขวบ ห้องที่ ๒ มีครูจำนวน ๑ คน พี่เลี้ยง ๑ คน ๓. ห้อง ๓ ขวบ ห้องที่ ๑ มีครูจำนวน ๑ คน พี่เลี้ยง ๑ คน ๔. ห้อง ๓ ขวบ ห้องที่ ๒ มีครูจำนวน ๑ คน พี่เลี้ยง ๑ คน - มีเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน ทำงานธุรการ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ดำเนินการขยายห้องเรียนระดับอายุ ๒ ขวบเพิ่มให้เพียงพอต่อจำนวนของเด็กและความต้องการของชุมชน

